



TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

Hồng Nhung

Chất lượng nông, lâm, thủy sản luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội vì có tác động rất lớn đến sức khỏe người dân. Vì vậy, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được ngành Nông nghiệp xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng nông sản và phát triển bền vững.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến



Sữa chua nếp cẩm của Công ty Cổ phần Sữa và Giống bò sữa Mộc Bắc (TX. Duy Tiên).

chính sách pháp luật thông qua phương tiện truyền thông thông tin như Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán, mùa lễ hội xuân. Tập huấn phổ biến một số văn bản mới trong lĩnh vực ngành nông nghiệp; về kiến thức thực hành sản xuất rau, củ, quả bền vững; tập huấn giới thiệu và xây dựng PGS và kỹ năng thanh tra, giám sát

PGS cho hơn 400 người làm công tác quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản và người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, phát triển thị trường nông sản như hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp tham gia hơn 110 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại Hà Nội, Tuyên Quang, Nam Định,... Tham dự trực tuyến diễn đàn về thúc đẩy



Các sản phẩm OCOP tại các gian hàng Tuần lễ giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP năm 2024

giao thương nông sản, thực phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức; trưng bày triển lãm tại Tuần lễ văn hoá chào mừng mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức “Hội chợ giới thiệu nông sản, đặc sản an toàn và các sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam” tại Hà Nội với sự tham gia của 24 cơ sở, hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tỉnh Hà Nam, với các loại sản phẩm an toàn, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP được trưng bày, quảng bá như: cá kho, chuối ngự, sữa chế biến, đông trùng hạ thảo, bánh đa Kiện, ... Phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa 35 sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đến nay, đã phối hợp với Trung

tâm tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ 55 cơ sở, doanh nghiệp với tổng số 268 sản phẩm nông sản an toàn lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm tỉnh Hà Nam (<http://hna.check.net.vn>).

Tiếp nhận 78 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kết quả, sau khi thẩm định 75 cơ sở đủ điều kiện và đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (03 cơ sở không đủ điều kiện đã được hướng dẫn thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với UBND cấp xã).

Lấy 1.249 mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản xét nghiệm chỉ tiêu an toàn thực



phẩm. Kết quả 1.224 mẫu đạt an toàn thực phẩm, 25 mẫu không đạt chỉ tiêu hàn the trong giò chả. Đối với những cơ sở có mẫu không đạt, phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn các xã có cơ sở có dấu hiệu vi phạm thực hiện nhắc nhở, tuyên truyền người dân sản xuất kinh doanh sản phẩm an toàn.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được ngành Nông nghiệp và các địa phương chú trọng thực hiện; đó là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa nông, lâm, thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng, buôn bán các chất cấm, các hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; các hành vi vận chuyển thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tháng hành động, Tết Trung thu năm 2023 đã làm việc với 05 Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến huyện/thành phố; 03 BCĐ liên ngành ATTP tuyến xã và kiểm tra được 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó 25/27 cơ sở đạt các tiêu chí về an toàn thực phẩm; 02 cơ sở vi phạm là cơ sở vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, vi phạm trong lĩnh vực thú y. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, đã kiểm tra 23 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kết quả 20/23 cơ sở đảm bảo điều

kiện an toàn thực phẩm; 03 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phát hiện các dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm; đã chuyển 02 vụ việc cho Công an huyện Kim Bảng và 01 vụ việc cho Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam xử lý vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước là 26.000.000 đồng.

Việc tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông, lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đã góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, xây dựng uy tín, thương hiệu nông sản của tỉnh, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ, sản xuất hàng hóa; từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa nông sản đi vào nề nếp.

Các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với phát triển vùng nguyên liệu nông sản an toàn.

Thực hiện được 4 vùng sản xuất cây ăn quả phù hợp với các tiêu chí của VietGAP với tổng diện tích 48,95/50,2 ha, đạt 97,51% kế hoạch, trong đó cây bưởi 20,3 ha (Phường Châu Giang, TX Duy Tiên 13,01 ha, xã An Ninh huyện Bình Lục 7,29 ha); cây vải lai U trứng tại xã Nguyễn Úy 23,92 ha; cây ổi Đài Loan tại xã Thanh Hương 4,73 ha. Hiện nay, đã hoàn thành việc cấp chứng nhận VietGAP cho Cây ổi Đài Loan tại xã Thanh Hương 4,73 ha và cây vải lai U trứng tại xã Nguyễn Úy 23,92 ha.

Tuy nhiên, nhìn lại công tác quản lý chất



lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua còn nhiều bất cập; sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán, công nghệ chế biến thực phẩm có nguồn gốc nông sản, thủy sản còn thủ công, lạc hậu, mang tính hộ gia đình, cá thể với điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, đặc biệt điều kiện về cơ sở nhà xưởng, môi trường và điều kiện về con người. Năng lực cung ứng của một số cơ sở còn hạn chế, nhất là các sản phẩm rau củ quả tươi, chưa có nhiều cơ sở có khả năng đáp ứng nhu cầu của người mua lớn tại Hà Nội. Một số đối tượng vì lợi nhuận trước mắt, lạm dụng các chất chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm hoặc kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trà trộn sản phẩm an toàn và sản phẩm trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Một số quy chuẩn kỹ thuật chưa rà soát kịp thời, ban hành đầy đủ, đặc biệt là lĩnh vực nông sản.

Vấn đề sinh an toàn thực phẩm là vấn đề phức tạp liên quan tới các cấp, các ngành và toàn xã hội, cần có sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý. Triển khai thực hiện các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

2. Tăng cường rà soát các cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót đối tượng, kiểm tra không quá 1 lần/năm tại cơ sở; triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho cá nhân, tổ chức và cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

3. Triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thông qua kênh thông tin truyền thông, các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội trợ triển lãm ngành hàng để giới thiệu sản phẩm. Cần hướng dẫn, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, khả năng cung ứng, phân phối sản phẩm.

Với những giải pháp thiết thực trên cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, hy vọng trong thời gian tới, công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng./.